

อะโดบี ประกาศแต่งตั้ง นายวีอาร์ ศรีวัตสาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



อะโดบี ประกาศแต่งตั้ง นายวีอาร์ ศรีวัตสาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพมหานคร, 21 กรกฎาคม 2559 – อะโดบีประกาศแต่งตั้ง นายวีอาร์ ศรีวัตสาน เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทาง นายศรีวัตสาน จะเป็นหัวหน้าทีมในพัฒนาขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งหมดของอะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรายงานตรงต่อ นาย พอล ร็อบสัน ประธานประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของอะโดบี

นาย พอล ร็อบสัน ประธานประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของอะโดบี กล่าวว่า “โดยพื้นฐานสำคัญของอะโดบี คือ ข้อมูลและคอนเทนต์ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงวิธีและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้แบรนด์ได้ประสบความสำเร็จผ่านความพึงพอใจจากการใช้งานของลูกค้าผ่านสามแพลตฟอร์มคลาวด์ของอะโดบี คือบริการในส่วนของ Creative Cloud, บริการในส่วนของ Document Cloud และบริการในส่วนของ Marketing Cloud”

“ไม่มีอุตสาหกรรมไหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมรับมือจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Disruption) และนี่จะสร้างโอกาสครั้งสำคัญสำหรับอะโดบี ที่ทางนายศรีวัตสาน จะได้นำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับอะโดบี และผมเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เขาเข้ามาร่วมทีม” นายพอล ร็อบสัน กล่าว

ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับอะโดบี นาย ศรีวัตสาน เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียนบริษัท ออโต้เดสก์ (Autodesk) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเจริญเติบโตของธุรกิจออโต้เดสก์ทั้งยังมีบทบาทร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโมเดลของธุรกิจ จากการจำหน่ายซอฟต์แวร์แบบลิขสิทธิ์ ถาวร (ขายขาด) เครื่องต่อเครื่อง ไปเป็นรูปแบบการขายสิทธิ์ในการใช้งาน (License Model) ไปจนถึงการทำธุรกิจแบบ SaaS (Software as a Service) และ บริการซอฟต์แวร์แบบคลาวด์เบส ทั้งนี้ นายวีอาร์ ศรีวัตสาน ยังเคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการให้กับ SAP ที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับเป็นรองประธานบริหาร SAP เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลายๆตำแหน่งในบริษัทออราเคิล (Oracle) อีกด้วยการแต่งตั้งของนายศรีวัตสาน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมสำหรับอะโดบี ซึ่งกำลังเร่งพัฒนาขยายธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

“บริการคลาวด์ทั้งสามของอะโดบี ถือเป็นบริการชั้นนำของโลก และทางลูกค้าเองก็ได้ตอบรับกับบริการและวิสัยทัศน์ของเราเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การนำทีมของ นาย ศรีวัตศาน ทางเรามั่นใจได้ว่าธุรกิจของอะโดบี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา” นาย พอล ร็อบสัน กล่าว

นาย ศรีวัตศานได้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที่นาย สตีเฟน ฮามิล ที่ได้ตัดสินใจออกจากอะโดบีไปเมื่อไม่นานนี้

นายสตีเฟน เป็นผู้นำธุรกิจของอะโดบีในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท และการพัฒนาบริการคลาวด์ทั้งสามที่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ผมต้องขอขอบคุณ สตีเฟน เป็นอย่างยิ่ง กับผลงานชิ้นสำคัญที่เขาทำให้กับอะโดบี และผมก็ขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จ ในอนาคตการทำงานของเขา” นายพอล ร็อบสัน กล่าว

เกี่ยวกับบริษัทอะโดบี ชิสม์เต็มส์ อินคอร์ปอเรเท็ด

อะโดบีเปลี่ยนโลกผ่านประสบการณ์ด้านดิจิทัล รายละเอียดเพิ่มเติม www.adobe.com/sea/

กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อกับทีมงานของอะโดบีและบุคลากรด้านครีเอทีฟผ่าน Facebook ได้โดยตรง เพื่อรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข้อมูลอัปเดต และโปรโมชั่นได้ที่ <http://facebook.com/AdobeSEA>